



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักกำกับและตรวจสอบ กลุ่มงานติดตามผลการดำเนินงาน โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๒๘-๙  
ที่ ศว ๐๐๐ส.๐๘/๒๗๖ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายชื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นสังกัดสำนักกำกับ  
และตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายชื่อผู้แทนสำนักเพื่อร่วมเป็น  
คณะกรรมการอำนวยการจัดการลงคะแนนเลือกข้าราชการรัฐสภาฯ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตามที่สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้มีบันทึกข้อความที่ ศว ๐๐๑๕.๑๕/ ว ๓๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และกิจกรรมคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมประมวผลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส และส่งผลการดำเนินการรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอความอนุเคราะห์ให้สำนักและกลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นภายในสำนัก ตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวผลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส พ.ศ. ๒๕๖๓ และส่งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น พร้อมแนบเอกสารแบบประเมินการสรรหาข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (แบบ ๑) และแบบรายงานผลการสรรหาข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (แบบ ๒) ภายในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ รวมถึงส่งรายชื่อผู้แทนสำนักเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดการลงคะแนนเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คน ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ไปยังกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักกำกับและตรวจสอบ ขอรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนักกำกับและตรวจสอบได้ดำเนินการสรรหาข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นภายในสำนัก เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยประเภทตำแหน่งละ ๑ คน ดังนี้

### ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประเภทวิชาการ

- นางสาวนงลักษณ์ ชันธิโชติ

### ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประเภททั่วไป

- นางสาวชนิกา ตูแก้ว

### พนักงานราชการ

- มีพนักงานราชการ จำนวน ๑ คน คือ นายตฤชเดช ปัญจมาตย์ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ โดยเริ่มปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นจำนวนน้อยกว่า ๓ ปีงบประมาณ ก่อนได้รับการเสนอชื่อ ตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาฯ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) จึงไม่สามารถสรรหาในประเภทตำแหน่งนี้ได้

### ลูกจ้าง

- ไม่มีลูกจ้าง (ประจำ) จึงไม่สามารถส่งในประเภทตำแหน่งนี้ได้

๒. สำนักกำกับและตรวจสอบขอส่งรายชื่อผู้แทนสำนักเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดการลงคะแนนเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คน คือ นางสาวศิริพร พุฒซ้อน วิทยากรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานติดตามผลการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายบุญสงค์ ทองอินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบ

เจ้าของเรื่อง : นายชัยชนะ หนูอินทร์  
นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานติดตามผลการดำเนินงาน

 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ๒๗/๕.๑/๑๖